

*

Số:

Kon Tum, ngày tháng 6 năm 2024

V/v tuyên truyền một số nhiệm vụ
trọng tâm tháng 7/2024

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy¹ và Công văn số 2483-CV/BTGTU, ngày 21-6-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24-5-2024 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới”; Quy định 148-QĐ/TW ngày 23-5-2024 của Bộ Chính trị “về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09-5-2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là việc tổ chức thực hiện Kết luận số 1883-KL/TU, ngày 10-6-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh”.

2. Tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước mắt, tuyên truyền tốt công tác xây dựng Văn kiện Đại hội, công tác xây dựng quy hoạch và công tác cán bộ lãnh đạo các cấp.

¹ Công văn số 1299-CV/TU, ngày 18-6-2024 về công tác tư tưởng liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 6459-CV/TU, ngày 12-6-2024.

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên không tham gia tụ tập đông người, cổ vũ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan đến các trường hợp bộ hành khát thực (như vụ việc ông Lê Anh Tú - Thích Minh Tuệ), nhất là khi các trường hợp này di chuyển qua địa bàn tỉnh (nếu có).

4. Đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 của tuổi trẻ Kon Tum; việc tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2024; tăng cường tuyên truyền cảnh báo phòng, tránh tai nạn đuối nước trẻ em.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định việc xử lý nghiêm cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm thời gian qua là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, vì sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, là ý nguyện của Nhân dân. Thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân; đề cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết không để thế lực xấu, thù địch dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

6. Tuyên truyền các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại được xác định tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung Tác phẩm “*Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”*” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển trong việc kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đảm bảo trật tự an toàn khu vực ven biển và các vùng biển của Việt Nam theo luật pháp quốc tế; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Việt Nam.

7. Tuyên truyền công tác tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024; tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung chính và kế hoạch điều tra, thu thập thông tin để

người dân thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho điều tra viên (Thời điểm điều tra: Bắt đầu từ 00 giờ, ngày 01-7-2024 đến ngày 15-8-2024).

8. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 7-2024, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); các hoạt động ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2024).

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);
- Lưu Hội Nông dân tỉnh.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thủy